

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า,สถานการณ์ยูเครนกดดัน-มีแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังจากที่มีความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน จากผู้นำเข้า ยังกดดันเงินบาทด้วย

*ดอลลาร์เผชิญกับแรงกดดันเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในยูเครนได้บั่นทอนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ

*กองกำลังยูเครนได้สังหารกลุ่มหัวรุนแรงผู้ฝักใฝ่รัสเซียไป 5 คน เมื่อวานนี้ ขณะที่รัสเซียได้ทำการซ้อมรบใกล้ชายแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ ซึ่งเพิ่มความวิตกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นายจอห์น แครร์รี รมว.ต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐใกล้ที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม

*ความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งในวงกว้างขึ้น ระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียได้บดบังภาพรวมเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นของสหรัฐ โดยสหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ในเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2%

*เยนแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของญี่ปุ่น ซึ่งดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.7% ในเขตโตเกียว ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยนักลงทุนจำนวนมากคาดว่า อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะลดลงในปีนี้ แต่นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ยังเชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อจะบรรลุเป้าหมายที่ 2.0% อย่างแน่นอน

*มุมมองทางเศรษฐกิจที่สดใสของนายคุโรดะ ได้ลดการคาดการณ์ที่ว่า บีโอเจจะผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินเยน แต่นักลงทุนจำนวนมากกำลังรอดูรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจของบีโอเจ ในวันพุธหน้า

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ย้ำถึงโอกาสในการใช้โครงการซื้อสินทรัพย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด โดยเขาเตือนว่า ยูโรที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งกระทบกลุ่มผู้ส่งออกของยูโรโซน อาจทำให้อีซีบีต้องออกมาตรการทางการเงิน

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.337 บาท
- *08.16 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.37/39 จาก 32.34/37 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.35/39 จาก 32.33/35 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.42/44 จาก 102.30 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3832/34 จาก 1.3830 เมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ปรับตัวขึ้นมา(ดอลลาร์แข็งค่า) จากตัวเลขสหรัฐที่
ออกมาดี แล้วก็มีเรื่องสถานการณ์ในยูเครน ทำให้นักลงทุนใช้เป็นปัจจัยในการขาย
สินทรัพย์เสี่ยง แต่वलุ่มก็ยังไม่ได้มากอะไร" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเช่นเดียวกับหลายๆ สกุลเงินในภูมิภาค
หลังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ บวกกับความต้องการซื้อ
ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน ที่หนุนให้มีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามา
ขณะที่ ความตึงเครียดในยูเครน ทำให้นักลงทุนบางส่วนลดการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงลงไป โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.40 และแนวต้านที่
32.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้